


 

 

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ 

 
 
 
 

งานนิติการ  
ส านักปลัดเทศบาล  
3 เมษายน 2566 

 
 

 
 
 



 
 
 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมจนน าไปสู่การ
จัดท าบริการสาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. วันท่ี 14 กันยายน 2565 รับทราบปัญหาจากประชาชน แจ้ง
เรื่องฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายภายในต าบลช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  







 
 

2. ลงพื้นท่ีส ำรวจร่วมกับผู้ปกครองท้องท่ี  ดังนี้ 
2.1 นางล ้า ปัญญาดี ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 13 ฝา 
2.2 นายสมใจ วันดี  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 2 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 9 ฝา 
2.3 นางทองสน งามแก้ว  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 3 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 9 ฝา 
2.4 นายพงษ์ศักดิ์ รัตน์วิทย์  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 4 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 3 ฝา 
2.5 นายพรเทพ ไกรสิงห์ ก้านันต้าบลโพธิ์งาม (หมูท่ี่ 5) พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 4 ฝา 
2.6 นายวงเดือน ชาญเดช  ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 8 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 18 ฝา 
2.7 ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี สท.เขต 2 (หมทูี่ 10) พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 7 ฝา 
2.8 นายไพรศาล ต่างแขวง ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 17 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 2 ฝา 
2.9 นายยุวชลินท์ ยอดดี  ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 18 พบฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน ้าช้ารุด จ้านวน 1 ฝา 

รวม 57 ฝำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  































 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. สรุปราคากลางการก่อสร้าง 
และตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  















 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. จัดท ำแบบรูปรำยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



































 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  









 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามพิจารณาอนุมัติให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนิน

โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กในพื้นท่ีของต าบลโพธิ์งาม  
จ านวนงบประมาณ 452,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  







 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 

วันอังคาร ที่   28   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕66  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

************************** 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่  
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
สมาชิกเทศบาลที่ลา  
1. 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 

 
ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี                   ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายประสงค์ ชาวดร                       รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นางสมฤด ีลือค างาม                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑           
นายสมบุญ โพธิ์งาม                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายวิสูตร์ ก าไรทอง                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
นายจรูญ ไกรสิงห์                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑         
นางชลอ รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายอภัย เตมีสุภาพ                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางปิยะพร นกน้อย                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายวิเชียร วงษ์บาต                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ                    เลขานุการสภาฯ    ปลัดเทศบาล 
 
นายวิชัย ศิลาเลิศ                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1           
                           
ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 

นายบันเทิง  ปัญญาดี       นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายจิรสิน ไวงาน                          รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
น.ส.นุภา เรืองศรี                          เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม   
นายสมพงษ์ กองทวีผล                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายสมควร บุญประกอบ                  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     
จ.ส.อ.สุริยา  รัตน์วิเศษฤทธิ์              หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าส านักปลัด 
นางสาวกาญจนา บัวดอก                 รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวประภาพร  พอดี                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นายเศกสิทธิ์ เอ่ียมสิทธิ์                    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายอุสาห์  คนหลัก                        นิติกรปฏิบัติการ  
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข                      นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
นายธวัชชัย พรหมจันทร์       ประธานประชาคมต าบลโพธิ์งาม 



~ ๒ ~ 
 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
 
เริ่มประชุม  

พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศริ 
เลขานุการสภาฯ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 

 

นางสุดใจ ใคร่ครวญ                       หัวหน้าสถานศึกษา 
นางสาวฐิตารีย์  จักสี                      ผู้ช่วยนิติกร 
นางสาวอลิษา ผลารักษ์                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวนารี  อินพันธ์                     นักการ 
ว่าที่ร้อยตรีกนกวรรณ นาตาปา          ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
นายสมบัติ สายแวว                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
เวลา 10.00 น. 

- ได้ตรวจสอบจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุมโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล 
พร้อมเลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 12 คน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 19 คน 
เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน ในวันนี้ ได้แก่นายวิชัย ศิลาเลิศ สมาชิก
สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เนื่องจากมีภารกิจจ าเป็นต้องพาบิดาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
 2. เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านภัยแล้ง ส าหรับประชาชนที่ขาดแคลน
น้ าใชช่วยฤดูแล้ง  
 3. เรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชวงฤดูแล้งขอให้เตรียมความพร้อม
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
 4. เรื่องปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 กล่าวฝากให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออก
ประกาศแจ้งกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่เพ่ือความตระหนักรู้ถูกข้อห้ามและข้อบังคับต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการเผา 
 5. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางของถนนหมายเลข 33 ทั้งเส้นเก่าและเส้นใหม่ 
ซึ่งได้รับการติดตั้งตลอดเส้นทางที่ผ่านพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชนเป็น
อย่างมาก ส่วนพ้ืนที่ของหมู่ที่ 8 ที่ขาดช่วงไปได้รับการประสานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะได้
เสนอและจัดท าให้ครบถ้วนต่อไป 
  

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม 
 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยท่ี 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2565   

- กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนลงมติ
รับรองรายงานการประชุม 

- ร่วมกันตรวจสอบใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยที่ประชุมขอให้ปรับเปลี่ยนในส่วนของเรื่อง
อ่ืน ๆ เล็กน้อย ซึ่งไม่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป เมื่อได้ข้อสรุปแล้วประธานจึงได้ 
ขอมติต่อที่ประชุม 



~ ๓ ~ 
 
มติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยประชุมสมัยที่ 4  เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
 
พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

กระทู้ถาม (ไม่มี) 

- กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของการตอบกระทู้ถามส าหรับในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(สมัยมี่ 4/2565 ) ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
ซึ่งที่ประชุมรับทราบร่วมกันว่าจะชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
กล่าวแจ้งข้อมูลต่อท่ีประชุมต่อไปในวาระที่ 6.1 ต่อไป 

- รับทราบ 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  

- รับทราบ   

เรื่องเพื่อพิจารณา  
 5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุม 
ครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2567) 
- ก่อนเข้าสู่การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมครั้ง
แรกของปี พ.ศ.2567 จะขอมอบหมายให้เลขานุการฯได้กล่าวถึงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
- 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 - เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอก าหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสภาครั้งแรกของปีถัดไป 
(พ.ศ.2567) ที่เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับในปีก่อน ๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและมีระยะห่าง
ระหว่างสมัยประชุมเท่ากันคือ 3 เดือน ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ดังนี้  
      ๑. การประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕66  จ านวน ๔ สมัย  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ  
      ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕66 มีก าหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ ๒๕66 ถึงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕66  รวม ๓๐ วนั (ก าหนดให้สมัยประชุมสภา
เทศบาล ครั้งแรกเป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕66 )  
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      ๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕66 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕66 รวม ๓๐ วัน 
      ๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕66 ถึงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕66 รวม ๓๐ วัน 
      ๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  2566 ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน  2566  รวม ๓๐ วัน 
      ๖. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕67) ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕67  เป็นต้นไปมีก าหนดเวลารวม ๓๐ วัน 
 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหรือท่านใดจะน าเสนอก าหนดสมัยประชุม 
เป็นประการอ่ืน ขอให้กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม 
- กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามห้วงเวลาการก าหนดสมัยประชุมที่ประธานสภาฯ ได้เสนอเห็นว่า
เป็นช่างเวลาที่สอดคล้องกับสมัยประชุมในปีก่อน ๆ จึงเป็นการเหมาะสมแล้ว 
- ไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน ได้เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2567) ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง 

 5.2 ขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการ ปรับปรุงฝาท่อบ่อพัก ภายในต าบล 
โพธิ์งาม จ านวน 57 ฝา งบประมาณ จ านวน 452,000 บาท 

เพื่อประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นต่อที่
ประชุม 

- เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นต่อที่
ประชุม 

- กล่าวมอบหมายกองช่างชี้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
 
- จ านวนฝาตะแกรงเหล็กท่ีจะขอให้จ่ายเงินสะสมทั้ง 57 ฝา รายการ ตามแบบการส่อสร้างที่
ได้ส าเนาไปพร้อมกับระเบียบว่าระการประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบราคาแล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 1. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.88 x 0.88 ม.จ านวน 24 ฝา 
 2. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 x 0.60 ม. จ านวน 6 ฝา 
 3. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.74 x 0.74 ม. จ านวน 7 ฝา 
 4. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จ านวน 4 ฝา 
 5. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.97 x 0.97 ม. จ านวน 6 ฝา 
 6. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.70 x 0.90 ม. จ านวน 4 ฝา 
 7. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.90 x 0.90 ม. จ านวน 2 ฝา 
 8. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.47 x 0.57 ม. จ านวน 1 ฝา 
 9. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.73 x 0.73 ม. จ านวน 1 ฝา 
 10. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 0.43 x 0.55 ม. จ านวน 1 ฝา 



~ ๕ ~ 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
นายเศกสิทธิ์ เอ่ียมสิทธิ์                    
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

นางสมฤดี ลือค างาม 
สท.เขต 1 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
นายเศกสิทธิ์ เอ่ียมสิทธิ์                    
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
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 11. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ า ขนาด 1.35 x 1.35 ม. จ านวน 1 ฝา 
- กล่าวสอบถามว่าทั้ง 11 รายการของฝาท่อระเบายน้ าด าเนินการพ้ืนที่ของหมู่ใดบ้าง 
 
- รายละเอียดของพ้ืนที่ด าเนินโครงการปรากฏอยู่ในโครงการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่
ส ารวจไว้ทุกพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม 

- กล่าวขอให้อธิบายรูปแบบโครงสร้างของฝาท่อ ขนาดของเหล็กที่ใช้ และวิธีการตามหลัก
วิชาการทางวิศวกรที่ท าแล้วจะมีความแข็งแรงคงทนเพ่ิมมากขึ้น สมารถรับน้ าหนักได้ดีกว่าว
ฝาท่อเดิมที่ประสบปัญหาช ารุดและต้องซ่อมบ ารุงอยู่บ่อยครั้ง อาจจะใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น
แต่จะเป็นการคุ้มค่า ประกอบกับฝาท่อในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งามมีขนาดไม่เท่ากัน เมื่อแก้ไข
ปรับปรุงแล้วควรท าให้คงทนถาวรไปในคราวเดียวกันจะเป็นการประหยัดเวลา ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 
- กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของแบบการก่อสร้างฝายเลขาได้แนบไปพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ขอให้กองช่างได้อธิบายเพิ่มต่อที่ประชุม 
- ส าหรับแบบการก่อสร้างฝาตะแกรง จะมีส่วนของเหล็กแกรน และ เหล็กซอย ซึ่งเหล็กแกรน
หลักวิ่งตามแนวยาว หน้ากว้าง 1.5 นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร และเหล็กซอย หน้ากว้าง 2 นิ้ว 
หนา 9 มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่ค่อนข้างหนา และส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการ
รับน้ าหนักและความคงทน คืองานเชื่อมที่ต้องได้มาตรฐานและจากการที่ลงพ้ืนตรวจสอบที่
ร่วมกับปลัดเทศบาลฯปรากฎข้อมูลว่าฝาท่อเดิมมีบางจุดที่งานเชื่อไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ทั้งนี้ 
จะได้ร่วมตรวจสอบให้งานเชื่อมให้มีความเรียบร้อย โดยเชื่อมก าชับให้เต็มแผงเพ่ือความแข้ง
แรงและให้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
- กล่าวเพ่ิมเติม กรณีท าใหม่แล้วฝาท่อเดิมจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และกรอบของที่
รองรับฝาท่อต้องท าขึ้นใหม่หรือไม่ โดยเสนอให้มีการแสดงภาพของเหล็กที่จะใช้ท าฝา
ตะแกรง ลักษณะวิธีการเชื่อมท าอย่างไร เพ่ือประกอบการพิจารณาให้การก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
- กล่าวเสริมต่อที่ประชุม เรื่องขนาดของฝาท่อที่มีขนาดไม่เท่ากัน ได้เคยสอบถามผอ.กองช่าง
ท่านเดินก่อนที่จะโอนย้าย ได้รับการแจ้งว่า เนื่องจากความกว้างของเส้นทางในแต่ละพ้ืนที่ 
ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นการยากที่จะขอพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากของประชาชน ส่วนของเดินที่รื้อออกขอให้
เก็บไว้ซ่อมทดแทน ต่อไป 
- กล่าวให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ละเอียดโครงสร้างของฝาท่อที่จะด าเนินการเป็นไปตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้เหล็กที่หนาขึ้นกล่าวของเดิม จาก 6 มม. เป็น 9 มม. เพ่ือให้
มีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน 
- กล่าวให้ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 1. ในฐานะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงฝาท่อตระแกรงเหล็ก 
ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ตามที่ได้ออกส ารวจลงพ้ืนที่จริง และได้เคยน าเรียนต่อสภาฯ 
ไปแล้วว่าฝาท่อของเดิมมีขนาดเหล็กที่บาง และการเชื่อมที่ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ซึ่งที่มีอยู่
เดิมประมาณ 200-300 ฝา ขอให้มีการจัดท าโครงการซ่อมแซมทุกปีเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเหล็ก
ที่หนาขึ้นและได้มาตรฐานไปทดแทน  
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 2. ป๋อกของฝาท่อมีขนาดที่ไม่เท่ากันการวางตะแกรงจะมีปัญหาเรื่องความสม่ าเสมอ
ส่งผลให้ของพ้ืนผิวจราจรไม่ราบเรียบ  
 3. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่าถนนแต่ละเส้นทางมีขนาฝาท่อที่ไม่เท่ากัน จะมี
ขนาดที่ 100 ซม.  90 ซม. 80 ซม. และ 60 ซม. ซึ่งในเส้นทางเดียวกันบางพ้ืนที่ก็มีขนาด
ไม่เท่ากันต้องลงส ารวจพ้ืนทีจ่ริงทุกฝาจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
- กล่าวฝากเรื่องการเชื่อมแซมฝาท่อให้ได้มาตรฐาน และในส่วนของบ่ารองรับฝาตระแกรงให้
ได้รับดับที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้ เพ่ือให้การใช้งานที่คงทน พร้อมทั้งแจ้งผอ.
กองคลังให้กล่าวถึงรายละเอียดของเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  
- กล่าวถึงรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ตามเอกสาร
ที่ได้ส าเนาให้กับสมาชิกสถาฯ ดังนี้ 
 - ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 จ านวน 83,628,930.31 บาท 
 - หัก หนี้สิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน (5,232,115.01) เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 (36,355,285,00)  ( 41,587,400.00) 
 - คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
41,941,530.30 บาท 
 - หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ 
ผูกกันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิ้น (8,9.3,874.99) 
 - เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผู้กและที่ก่อหนี้นผู้กันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึก
บัญชีเป็นหนี้สิ้น (8,525,256.67) 
 - รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ (-)  
 - คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 เป็นเงินจ านวน 24,512,398.64 บาท  
 - หัก ส ารองตามระเบียบ (4,222,440.00) 
 - หัก เงินสะสมที่ได้อนุมัติแล้วใจปีปัจจุบัน ( 232,000,00)  
 - บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมติหลังจากก่อหนี้ผู้พันแล้ว รับคือเงินรายจ่าย/
รับรายได้ข้ามปีงประมาณตกเบิกเงินสะสม 44,557.00 บาท 
 - คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงินจ านวน 20,102,515.64 บาท  
 - สถานะการเงินการคลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งประมาณการไว้ที่ 71 
ล้านเศษ ปัจจุบันรายรับอยู่ที่ 31 ล้านเศษ และรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วอยู่ที่ 27 ล้านบาทเศษ 
มีความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
- ต่อไปขอมอบหมายให้เลขานุการสภาได้กล่ าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  
- 1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
 (2) ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก  



~ ๗ ~ 
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       2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
       3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด        
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว  
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ
ทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
- กล่าว่ขอมติต่อที่ประชุม 
 
- สมาชิกสภาฯในที่ประชุมมีทั้งสิ้น 11 คน อนุมัติให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินโครงการปรับปรุงฝาท่อบ่อพักภายในต าบลโพธิ์งาม จ านวน 57 ฝา งบประมาณ 
จ านวน 452,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
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 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 8 รายการ 
- เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
- กล่าวมอบหมายให้ส่วนราชการชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ กองการศึกษาฯรายการที่ 1-5 
กองสวัสดิการฯรายการที่ 7 และส านักปลัดเทศบาลรายการที่ 8  
 ส่วนรายการที่ 6 โอนเพ่ือจัดท าโครงการจ้างติดตั้งกระจกกั้นห้องระหว่างส่วน
ราชการกองสวัสดิการสังคมและส านักปลัดเทศบาล ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าประชา
ที่มาติดต่อราชการส าหรับกองสวัสดิการจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หากมีการกั้นห้องจะท า
ให้พ้ืนที่แคบลงผู้มามาติดต่อจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับอาจจะมีปัญหาใน
ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและสัญญา WIFI จึงขอชะลอไปก่อนไม่น าเข้าสู่การพิจารณา
ในครั้งนี้ 



ภาคผนวก 



 
“ปัญหาอุปสรรคส าหรับการซ่อมบ ารุงฝาตะแกรงเหล็ก” 

 - ฝาตะแกรงเหล็กในแต่ละเส้นทางมีขนาดไม่เท่ากันเนื่องจากต้องจัดท าไปตามสภาพของแต่ละ
พื้นที่  การซ่อมบ ารุงจึงต้องส ารวจทุกจุดเพื่อให้ขนาดเท่ากันของเดินที่ช ารุด ที่ต้องใช้เวลาและ 
ทรัพยากรบุคคล 

“แนวทางการแก้ไขปัญหา” 

 - จัดท าฐานข้อมูลขนาดของฝาตะแกรงเหล็กของถนนในพื้นที่ของต าบลโพธิ์งาม เพื่อจะสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ได้ทันทีที่พบการช ารุดลดขั้นตอนการลงพื้นที่ส ารวจ และท าให้การให้การจัดท าบริการ
สาธารณะได้รวดเร็วย่ิงข้ึน   

 

                                                                                              ส านักปลัดเทศบาล  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  


